



Title :	มฟล.จัดเวทีประชุมนานาชาติ ดึงนักวิชาการทั่วโลก ถกแนวทางเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ ๘ ฉบับที่ 70 หน้า ๑
Date :	เดือนมกราคม 255๖

มฟล.จัดเวทีประชุมนานาชาติ ดึงนักวิชาการทั่วโลก ถกแนวทางเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First Mae Fah Luang University International Conference 2012 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "Challenges towards ASEAN Community" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน, นายสุวิทย์ สิมะสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว, นายลูตฟี ราอูฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย, ประจำประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย, ผู้อำนวยการสถาบันการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค, สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยที่ประชุมต่างมองว่า ความท้าทายในการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ส่วนหนึ่งคือ ความไม่รู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ซึ่งนำไปสู่ความตระหนักและหวาดกลัวเกินกว่าสภาพความเป็นจริง นอกจากนี้ยังเห็นว่านอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว เรื่องสังคมและวัฒนธรรมก็มีความสำคัญ ประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงคือความเข้าใจของผู้คนในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจะเป็นจุดเชื่อมโยงผู้คนในอาเซียน

ที่ประชุมยังได้มีการพูดถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนเพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดย รศ.ดร. นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหาร เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน "มหาวิทยาลัยต่างๆ จำเป็นต้องแสดงบทบาทในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับภูมิภาค สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นผ่านกิจกรรมทางการศึกษา สร้างความกลมกลืนกันในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน เพื่อรองรับการจ้างงานภายในภูมิภาค ข้ามพรมแดน เปิดสอนหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การถ่ายโอนนักศึกษาผ่านโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ การถ่ายโอนหน่วยกิต ตลอดจนการสร้างทักษะจำเป็นในการทำงาน"

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ถกถึงความท้าทายและประเด็นปัญหาที่ประชาคมอาเซียนต้องเผชิญ อันได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงและความยั่งยืนทางพลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการในภูมิภาคภายหลังการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้การประชุมนานาชาติดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมงานจากนักวิชาการทั่วโลก

